

ตารางการอบรม หลักสูตร การใช้งาน การทำงาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย

วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554 กลุ่มบุคลากรในพื้นที่จังหวัดยะลา

ณ ห้องประชุมโรมแรมโกลดเด็น คราวน์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

	09.00 – 10.30		10.45 – 12.00	พั	13.00 – 15.00		15.15 – 16.30
วันแรก กรกฎาคม	การใช้งาน, การทำงานการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	พั	การใช้งาน, การทำงานการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	พั	การใช้งาน, การทำงานการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	พั	การใช้งาน, การทำงานการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วันที่สอง กรกฎาคม	การใช้งาน, การทำงานการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ก	การใช้งาน, การทำงานการ ดูแลรักษา อุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	ร	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณความเร็ว สูง Gigabit switch และอุปกรณ์สวิตช์ Layer 3 ,Layer 2	ก	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณความเร็ว สูง Gigabit switch และอุปกรณ์สวิตช์ Layer 3 ,Layer 2
วันที่สาม กรกฎาคม	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแลรักษา อุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง Gigabit switch และอุปกรณ์สวิตช์ Layer 3 ,Layer 2	ร	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณความเร็ว สูง Gigabit switch และอุปกรณ์สวิตช์ Layer 3 ,Layer 2	ท	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณความเร็ว สูง Gigabit switch และอุปกรณ์สวิตช์ Layer 3 ,Layer 2	ร	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณความเร็ว สูง Gigabit switch และอุปกรณ์สวิตช์ Layer 3 ,Layer 2
วันที่สี่ กรกฎาคม	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแลรักษา อุปกรณ์สำรองไฟ	อ	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาอุปกรณ์สำรองไฟ	ท	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาโครงข่ายและการเชื่อมต่อด้วยเคเบิล ใยแก้วนำแสง	อ	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาโครงข่ายและการเชื่อมต่อด้วย เคเบิลใยแก้วนำแสง
วันสุดท้าย กรกฎาคม	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแลรักษา โครงข่ายและการเชื่อมต่อด้วยระบบเครือ ข่ายไร้สาย	ท	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาโครงข่ายและการเชื่อมต่อด้วย ระบบเครือข่ายไร้สาย	ล	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาโครงข่ายและการเชื่อมต่อด้วยระบบ เครือข่ายไร้สาย	ท	การใช้งาน, การทำงาน และ การดูแล รักษาโครงข่ายและการเชื่อมต่อด้วย ระบบเครือข่ายไร้สาย